



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์พิจิตรจัดเสวนาเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เจรจาขอซื้อข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์แลกกับการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าอุปโภคบริโภค

การเพิ่มศักยภาพด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในจำนวนทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์หลักของการขับเคลื่อนเป็นวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้เกิดระบบประสานความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าร่วมกัน ส่งผลให้เครือข่ายสหกรณ์มีพลังทางการตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการผลักดันให้เป็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดจะมีส่วนร่วมสำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นตัวอย่างในการจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้สหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภคได้มีพบปะพูดคุย ทำความรู้จักกันและนำไปสู่การเจรจาซื้อขายสินค้ากัน ในที่สุด ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าสามารถยึดเอาสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะช่วยรองรับผลผลิตต่าง ๆ ที่สหกรณ์ผลิตขึ้นมานั้น เม็ดเงินจากการบริโภคสินค้าจะหมุนเวียนอยู่ในระบบสหกรณ์ ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งของธุรกิจสหกรณ์ในภาพรวมทั้งประเทศด้วย

นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ริเริ่มจัดการเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตรกับสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญตัวแทนมีสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๓ แห่งเข้าร่วมเสวนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด จากจังหวัดนครราชสีมา ที่นำตัวอย่างข้าวสาร ทั้งข้าวหอมมะลิจากทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวกล้อง ข้าวหอมนิลมานำเสนอเพื่อเชิญชวนให้สหกรณ์ในจังหวัดพิจิตรร่วมแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากัน

“ สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร มีจำนวนประชากรที่เป็นครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์มากกว่า ๓ แสนคน อัตราการบริโภคข้าวสาร ๑๑๐ กก.ต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่และเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับรองรับผลผลิตข้าวสารจากจังหวัดนครราชสีมา แม้ว่าในจังหวัดพิจิตรจะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกข้าว ๒ ล้านไร่ต่อปี แต่ผลผลิตส่วนใหญ่จะรวบรวมส่งให้กับพ่อค้าและเป็นข้าวเพื่อการส่งออก ไม่ใช่ข้าวเพื่อการบริโภคเป็นหลัก อาจจะมีบางส่วนที่แปรรูปเพื่อการบริโภคในจังหวัด แต่ก็มีจำนวนไม่มากนัก ขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป เริ่มหันมาบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะจัดเวทีให้สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งสัมฤทธิ์ได้นำสินค้านำเสนอต่อเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดพิจิตรจะมุ่งเรื่องการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรเป็นหลัก ทำให้สหกรณ์เริ่มมีปัญหาในเรื่องรายได้ที่มีแค่ทางเดียว ดังนั้น สหกรณ์ควรหันมาทำเรื่องระบบการตลาดสินค้า ทั้งเรื่องธุรกิจจัดซื้อ รวบรวมผลผลิตและการบริการต่าง ๆ แก่สมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและธุรกิจสามารถอยู่รอดได้กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน” สหกรณ์จังหวัดพิจิตร กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้นำตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด เดินทางมาสู่จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ กล่าวว่า ข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ของสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด เป็นข้าวที่ดีที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา เป็นข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เช่นเดียวกับข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ เพียงแต่พื้นที่ในการเพาะปลูกแตกต่างกัน พื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ครอบคลุมอำเภอพิมาย ชุมพวง โนนสูง และบางส่วนของบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพดิน พันธุ์ข้าว จนถึงเรื่องการดูแลแปลงข้าวและการเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรสภาพเป็นข้าวสาร ซึ่ง

ปัจจุบันโรงสีของสหกรณ์พิมาย ได้ผ่านมาตรฐาน GAP HACCP และนำไปสู่ ISO แล้วเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรับรองจาก อย.ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ส่งเสริมด้านการตลาดโดยให้สหกรณ์การเกษตรพิมายกับ โนนสูงรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่ที่มีาสีเป็นข้าวสารขาย และสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด เช่นเครื่องแพคกิ้ง ถุงและเครื่อง ตลอดจนการสร้างแบรนด์ข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ ก่อนจะนำไปเปิดตลาดเดินสายเจรจาขายสินค้ากับสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ และได้รับผลตอบแทนจากจังหวัดทั้งในภาคใต้และภาคกลางหลายแห่ง เป็นลูกค้าสั่งซื้อข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์กันอย่าง ต่อเนื่อง

นางปาดมญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กล่าวเสริมว่า สหกรณ์รวบรวมปริมาณ ข้าวเปลือกได้ปีละประมาณ ปริมาณ ๔,๐๐๐ ตันต่อปี ส่วนหนึ่งได้แบ่งไว้สำหรับสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย เดือนละ ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ตัน ซึ่งทางสหกรณ์ได้สร้างโรงสีตั้งแต่ปี ๓๔ สีข้าวส่งขายให้กับบริษัทเอกชนและผู้ส่งออก แต่มีกำไร เหลือไม่มากเท่าที่ควร เลย์วิเคราะห์ได้ว่าหากพึ่งแต่เอกชนสหกรณ์ก็อยู่ไม่ได้ เมื่อกรมฯมีนโยบายเชื่อมโยงเครือข่าย สหกรณ์เพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน จึงได้ทดลองมองหาลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ด้วยกัน และหลายสหกรณ์ก็ให้การตอบรับอย่างดี ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณการสั่งซื้อจากสหกรณ์ต่าง ๆ กว่า ๑๕๐ ตันต่อเดือน ซึ่งสหกรณ์มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ลูกค้าได้ เลือกตามความต้องการ ทั้งข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ % ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวกล้อง และข้าวเหนียวได้ และเชื่อมั่นว่าการจับมือกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์ จะช่วยทำให้ธุรกิจของสหกรณ์อยู่รอดต่อไปได้ ซึ่งการเจรจาธุรกิจครั้งนี้ ได้ สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวข ๓๑ กับ ๔๑ จากสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จังหวัดพิจิตร กลับไปขายให้กับสหกรณ์ใน อำเภอบรรพตพิสัย และปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสมาชิกสหกรณ์จะทำนาปรังตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขาย สินค้าระหว่างกันเครือข่ายของสหกรณ์อีกด้วย

นายสมเกียรติ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้จัดการสหกรณ์ชาวนาวชิรบาร์มี จำกัด ในฐานะประธานชมรมผู้จัดการ สหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร กล่าวถึงความร่วมมือกันเครือข่ายสหกรณ์ระดับจังหวัด ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือให้เห็นเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งแต่ละสหกรณ์ก็มีจุดแข็งจุดเด่นแตกต่างกันออกไป แต่สามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันได้ ซึ่งการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและควรขยายความร่วมมือกันให้มากขึ้น แม้ว่าสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร จะผลิตข้าวหอมมะลิรสชาติดีเหมือนพิมายไม่ได้ แต่ก็สามารถเชื่อมโยงด้วยการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากพิมายมาให้คน พิจิตรได้บริโภค ทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนเมืองนิยมซื้อข้าวหอมมะลิจากห้างมารับประทาน แต่ถ้าสหกรณ์สามารถนำข้าว หอมมะลิจากสหกรณ์พิมายมาช่วยกันทำตลาดในจังหวัดพิจิตร โดยจับมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ส่งข้าวขายให้ครูใน โรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้เขาได้มีข้าวดีรับประทาน สหกรณ์การเกษตรก็จะได้เพิ่มธุรกิจให้กับตัวเอง ขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ได้ใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดูแลสุขภาพจิตให้สมาชิกได้ด้วยการลองทำรูปแบบ ส่งตามบ้านหรือ หน่วยงาน ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ทุกสหกรณ์นำแนวคิดนี้กลับไปนำเสนอให้สมาชิกได้เข้าใจและให้ความร่วมมือกับ สหกรณ์ ก็จะช่วยให้ตลาดสินค้าสหกรณ์โตขึ้น เป็นการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

บทสรุปของการเสวนาในครั้งนี้ ทุกสหกรณ์ยินดีที่จะจับมือกันและรวมกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์ แบบเพื่อนช่วย เพื่อน พี่ช่วยน้อง โดยสหกรณ์ชาวนาวชิรบาร์มี จำกัด อาสารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำสั่งซื้อข้าวหอมมะลิทุ่ง สัมฤทธิ์จากสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งขณะนี้มียอดสั่งซื้อแล้วเบื้องต้นประมาณ ๕๓ ตัน มูลค่า ๑.๘ ล้านบาท ซึ่ง ข้าวหอมมะลิล็อตแรกที่จะส่งให้สหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพิจิตร จะเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างเป็นทางการ และคาดว่าความสัมพันธ์ของสหกรณ์ทั้งสอง จังหวัดจะส่งผลต่อยอดสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากทุ่งสัมฤทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อไป





